

**สรุปสาระการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักบริการคอมพิวเตอร์**  
**ครั้งที่ 18/2553 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2553**  
**ณ ห้องประชุมเย็น ภูววรรณ ชั้น 3 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์**

---

- 1. ประกวดตราสัญลักษณ์ LOGO และคำขวัญโครงการอนุรักษ์ และประหยัดพลังงาน มก.** สืบเนื่องจาก การประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 17/2553 เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2553 ที่ประชุมมีมติให้ฝ่าย บริการและฝึกอบรมจัดทำ LOGO เพื่อส่งเข้าประกวดในส่วนของหน่วยงาน ส่วนคำขวัญมอบให้ฝ่ายส่งคำขวัญภายใน วันที่ 24 กันยายน 2553 นั้น

สำนักประกันคุณภาพ มก. มีหนังสือแจ้งขยายเวลาการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด จากวันที่ 30 กันยายน 2553 และ วันที่ 15 ตุลาคม 2553 [ตามเอกสารแนบ 1](#) จึงแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ พร้อมกันนี้ฝ่ายบริการและฝึกอบรมได้จัดทำ LOGO โครงการอนุรักษ์พลังงาน [ตามเอกสารแนบ 2](#) ให้ที่ประชุมพิจารณา **ที่ประชุมมีมติดังนี้**

  - รวบรวมตราสัญลักษณ์ LOGO จำนวน 5 แบบ พร้อมทั้งแนบแนวคิดเกี่ยวกับ LOGO ส่งให้มหาวิทยาลัยตัดสิน
  - มอบหมายแต่ละฝ่ายสมัครให้บุคลากรในฝ่ายมีส่วนร่วมในการส่งคำขวัญโครงการอนุรักษ์ และประหยัด พลังงานอีกครั้งหนึ่ง และจัดส่งมายังงานประชุมภายในวันอังคารที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เพื่อนำเข้าที่ประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 19/2553 ในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2553 พิจารณา และ รวบรวมส่งสำนักประกันคุณภาพต่อไป
- 2. โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554** สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 17/2553 เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2553 ที่ประชุมมีมติมอบฝ่ายส่ง โครงการประจำปีงบประมาณ 2554 ที่งานแผนฯ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2553 เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ในวันที่ 7 ตุลาคม 2553 และเสนอให้ คณะกรรมการประจำสำนักบริการคอมพิวเตอร์กลั่นกรองก่อนดำเนินโครงการต่อไป ทั้งนี้ ขอให้งานแผนและประกัน คุณภาพสรุปข้อมูลแนวทางการกรอกรายละเอียดโครงการและประชาสัมพันธ์ให้ฝ่าย/หัวหน้าโครงการ ได้เป็นตัวอย่าง ในการดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ฝ่ายบริหารและธุรการ โดยงานแผนและประกันคุณภาพ ได้รวบรวมโครงการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของแต่ละฝ่าย [ตามรายละเอียดดังเอกสารแนบ](#) ให้ที่ประชุมพิจารณา

ในการนี้ ประธานที่ประชุมฯ (ผศ. ดร. พีรวัฒน์ วัฒนพงศ์) ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพิจารณาลักษณะโครงการ กับกิจกรรมไว้ว่างานที่มีการปรับปรุงเพิ่มเติม หรือมีลักษณะงานที่เหมือนปีงบประมาณเดิมให้จัดทำในรูปของกิจกรรม ส่วนที่เป็นงานใหม่ให้แนวคิดว่าจะทำอะไร ทำแล้วเกิดประโยชน์อะไร และใช้อะไรบ้าง **ที่ประชุมมีมติอนุมัติโครงการ เสนอแนะ แก่ไขโครงการที่ได้นำเสนอมา พร้อมทั้งมอบหมายให้ฝ่ายรวบรวมกิจกรรม (งานที่ดำเนินการเป็นประจำ) ที่ จะดำเนินการในปี 2554 กรอกลงในแบบฟอร์มที่มีลักษณะเกี่ยวกับการจัดทำโครงการประจำปีส่งมายังงานประชุมภายใน วันอังคารที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เพื่อสรุปรวบรวมขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริหารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2553 พิจารณาต่อไป**
- 3. โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ปี 2554-2558** เพื่อให้ดำเนินงานในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ปี 2554-2558 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายบริหารและธุรการ โดยงานแผนและประกัน คุณภาพ เสนอโครงการฯ และรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ [รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1](#) และ [2](#) ให้ที่ประชุมพิจารณา **ที่ ประชุมพิจารณาแล้วให้ปรับเลื่อนวัน และชื่อโครงการเป็นแผนยุทธศาสตร์สำหรับผู้บริหาร พร้อมทั้งนำเสนอที่ประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักบริการคอมพิวเตอร์อีกครั้งหนึ่ง**
- 4. รายงานความก้าวหน้าโครงการประจำปีงบประมาณ 2553 ไตรมาส 4** ฝ่ายบริหารและธุรการ โดยงานแผนและประกัน คุณภาพ ได้จัดทำรายงานสรุปผลโครงการประจำปี พ.ศ. 2553 [รายละเอียดตามเอกสารแนบ](#) แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ **ที่ ประชุมรับทราบ**

5. โครงการวางแผนทางสู่ออนาคต ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (น.ส. เบญจวรรณ แสนทวีสุข) รายงานถึงโครงการดังกล่าวที่จะจัดขึ้นในวันที่ 1-2 ธันวาคม 2553 ในส่วนนี้จะมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสำนักบริการคอมพิวเตอร์ คือ Open house กับการให้บริการ Notebook และ Network ที่อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ เพื่อเตรียมความพร้อมในการออกบู๊ท ซึ่งจะมีกองบริการการศึกษาทำหน้าที่เป็นเลขานุการโครงการดังกล่าว ในการนี้ ประธานที่ประชุมฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะให้ติดต่อชมรมนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ในการร่วมกับนิสิตคณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ในการพาเยี่ยมชมมายังสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ที่ประชุมรับทราบ และมอบฝ่ายบริการและฝึกอบรมจัดทำสมุดลงนาม เพื่อจัดเก็บข้อมูลจำนวนรายชื่อนิสิตที่มาเยี่ยมชม
6. กำหนดการประชุมครั้งต่อไป ประธานที่ประชุมนัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ครั้งต่อไปในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์

วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2553

สรุปโดย : มลฤดี ตระกูลหุคผ่อง/สุรินทร์ บัวทอง

ตรวจ/ทานโดย: นางชิตชนก สายชุ่มอินทร์